

BIZจ่อเซ็นสัญญาสุขภาพงานรัฐ หนุนแบ็กล็อกทะลุ160ล้าน



พื้นที่ - BIZ จ่อเซ็นสัญญาสุขภาพงานรัฐ
2-3 โปรเจกต์ ภายใน Q2/60 นี้ หนุนแบ็กล็อกทะลุ 160 ล้านบาท มั่นใจผลงานครึ่งปีหลังสดใส เล็งเพิ่มโปรดักต์อ็อปชั่นรายได้ ส่งซิกไตรมาส 2/60 มีลุ้นรับงานกัมพูชา เตรียมเปิดกรูรับทรัพย์สินรายได้งานบริการกว่า 100 ล้านบาท พากโปรกเคาะเป้า 5.50 บาท

นายสมพงษ์ ชินกิจทิฎานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิสซิเนสสโกลีแมน จำกัด (มหาชน) หรือ BIZ ซึ่งเป็นผู้นำในการเป็นตัวแทนนำเข้า จำหน่าย ติดตั้ง และการให้บริการดูแลและซ่อมบำรุงเครื่องมือแพทย์ โดยเน้นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการรักษาโรคมะเร็งด้วยวิธีรังสีรักษาเป็นหลัก เปิดเผยว่า → **อ่านต่อหน้า 30**



BIZ

(ต่อจากหน้า 31)

บริษัทอยู่ระหว่างเจรจากับลูกค้าภาครัฐ จำนวน 2-3 โครงการ ซึ่งหากเจรจาสำเร็จคาดว่าจะสามารถเซ็นสัญญาจ้างงานได้ภายในช่วงไตรมาส 2/2560 นี้ ทำให้บริษัทจะมีงานในมือ (Backlog) เพิ่มขึ้น จากปัจจุบันที่มี Backlog กว่า 160 ล้านบาท

● ครึ่งปีหลังทิศทางสดใส

อย่างไรก็ดีงานส่วนใหญ่จะไปรับรู้รายได้ในช่วงครึ่งปีหลัง ทำให้ผลประกอบการครึ่งปีหลังน่าจะดีกว่าครึ่งปีแรก เมื่อเทียบกับช่วงครึ่งปีแรก เพราะไตรมาส 1/2560 นั้นบริษัทไม่ได้มีการส่งมอบงาน ทำให้ผลประกอบการเมื่อเทียบกับไตรมาส 4/2560 อาจจะลดลงบ้าง แต่โดยรวมแล้วทิศทางธุรกิจในปีนี้ก็ยังมีทิศทางที่ดีเพราะบริษัทมีการเจรจาจ้างงานใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งภาคเอกชนและภาครัฐบาล โดยภาคเอกชนนั้นมีความต้องการขยายงานในส่วนของการรักษาโรคมะเร็ง ขณะที่ทางภาครัฐบาลก็มีแนวโน้มการเบิกจ่ายงบประมาณทางด้านสุขภาพที่ดี

ขณะเดียวกันบริษัทมีการศึกษาที่จะเพิ่มสินค้าใหม่ ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาโรคมะเร็ง และเครื่องมือแพทย์ประเภทอื่นๆ แต่ยังไม่มีความชัดเจนแต่อย่างใดเพราะยังอยู่ในขั้นตอนของการศึกษา ซึ่งการที่บริษัทมีการศึกษาที่จะเพิ่มสินค้าใหม่นั้นเพราะต้องการเพิ่มฐานของรายได้ให้มากขึ้น เพื่อหนุนการ

เติบโตของบริษัทให้มีความยั่งยืน แต่การเพิ่มสินค้าใหม่ก็อาจจะต้องใช้ระยะเวลาสักกระยะในการทำการตลาดให้เห็นที่รู้จักของโรงพยาบาล ส่วนรายได้จากการบริการซ่อมบำรุง รักษาชุดเครื่องมือทางการแพทย์ (Maintenance Service) ปีนี้คาดว่าจะทำได้ใกล้เคียงกับปีก่อนราว 100 ล้านบาท

● แผนขยายตลาดต่างประเทศ

ส่วนแผนการขยายตลาดต่างประเทศนั้น บริษัทคาดว่าจะภายในไตรมาส 2/2560 จะได้ข้อสรุปการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ระบบเครื่องฉายรังสีรักษา (Radiotherapy Products) ผลิตภัณฑ์ระบบรังสีศัลยกรรม (Radiosurgery Product) และผลิตภัณฑ์สำหรับรังสีระยะใกล้ (Brachytherapy Products) และอุปกรณ์อื่นๆ ในประเทศกัมพูชา โดยบริษัทคาดว่าจะมีทิศทางที่ดี แต่ต้องยอมรับว่าอัตราการเติบโตของประเทศกัมพูชาอาจจะยังไม่ได้สูงมากนัก จึงต้องใช้ระยะเวลา ซึ่งเชื่อว่า จะส่งผลดีในระยะยาว ทั้งนี้บริษัทยังไม่ได้ตั้งเป้าหมายแผนการดำเนินงานในต่างประเทศเพราะต้องประเมินทิศทางของตลาดก่อน

ด้านนักวิเคราะห์บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึง BIZ ว่า สำหรับปี 2560 ทางฝ่ายวิจัยคาดบริษัทน่าจะรับรู้รายได้จากการขายเครื่องฉายรังสีเข้ามาเพิ่มอีกจำนวน 3 เครื่อง รวมปี 2560 คาดว่าจอร์รับทั้งหมดที่ 4 เครื่อง จากที่อยู่ระหว่างเจรจางานโครงการใหม่

กับ รพ.รัฐ อีก 2-3 ราย และ รพ.เอกชน ราว 1-2 ราย น่าจะได้ข้อสรุปในช่วงกลางๆ ปี

นอกจากนี้ รพ.ในกรุงเทพมหานคร ประเทศกัมพูชา ที่ BIZ เพิ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของ Varian อย่างเป็นทางการไปเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2559 มีความสนใจในเครื่องฉายรังสีอยู่ 1 เครื่อง ทั้งนี้แนะนำ "ทยอยซื้อ" ราคาพื้นฐานปี 2560 ที่ 5.50 บาทต่อหุ้น